



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๕-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๔๕-๖๑๓๒

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที ๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๑,๑๔ มูลค่าข่าว ๘๗,๒๕๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สาริต มศว ปทุมวันแจ้ง คว่ำที่ 1 'แอดมิสชันส์' ศึกษาศาสตร์สุดฮอต

"สอท." ประกาศแอดมิสชันส์ 58 เด็ก
สาริต มศว ปทุมวัน ชิวที่ 1 คะแนนสูง
สุด "นิเทศศาสตร์จุฬาฯ" ด้านประธาน
สอท.เผยคณะศึกษาศาสตร์มาแรงเหตุ
รัฐบาลให้ความสำคัญปฏิรูปการศึกษา-
วิชาชีพครู วอนผู้ปกครองให้กำลังใจ
ลูกๆ ยังมีที่นั่งในมหาฯ อีกเพียบ รอ
ฟังเปิดรับสมัครอีกครั้ง

ที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(สอท.) เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.58 ศ.ดร.ประสาธ
สืบคำ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี(มทส.) **■ อ่านต่อกหน้า 123**

■ สาริต ต่อจากหน้า 1

ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) และนายก สอท.
แถลงผลการประกาศการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วย
ระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา (แอดมิส
ชันส์) ประจำปีการศึกษา 58 ว่า ในวันที่
5 มิ.ย.นี้ ทาง สอท.จะประกาศผลแอด
มิสชันส์อย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลา
18.00 น. ผ่านเว็บไซต์ www.aupt.or.th,
www.cuas.or.th และเว็บไซต์ของหน่วย
งาน 13 แห่ง จึงขอให้นักเรียนเดินทาง
ไปสอบสัมภาษณ์ให้ตรงกับวันเวลาและ
สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ระหว่าง
วันที่ 15-17 มิ.ย.58

"ในปีนี้มีผู้สมัครทั้งสิ้น 124,648

คน ในสถาบันอุดมศึกษาที่ สอท.ดำเนิน
การคัดเลือกทั้งหมด 87 สถาบัน เพื่อเข้า
ศึกษาใน 802 คณะ/สาขาวิชา มีผู้ผ่าน
การคัดเลือกมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
และตรวจร่างกายจำนวน 91,813 คน
จากจำนวนรับทั้งสิ้น 151,838 คน ดั่ง
นั้น จึงยังมีที่นั่งว่างเหลืออีกจำนวนมาก
ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจจะมีการเปิดรับสมัคร
อีกครั้ง ขอให้ผู้ที่พลาดจากแอดมิสชันส์
กลาง คอยติดตามประกาศจากมหา
วิทยาลัยต่างๆ"

ศ.ดร.ประสาธกล่าวด้วยว่าสำหรับ
ผลแอดมิสชันส์ในปีนี้ พบว่าผู้ที่สอบได้
คะแนนสูงสุดของคณะ/สาขาวิชา จำนวน
8 คน โดย น.ส.ศิรดา ไตรตรีงษ์ทัศน
โรงเรียนสาริตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพฯ ได้คะแนนร้อย
ละ 91.60 ในคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลง
กรณ์มหาวิทยาลัย

"ผมอยากฝากถึงนักเรียนที่พลาด
หวังในปีนี้อ่าทำร้ายตัวเองและครอบ
ครัว เพราะขณะนี้ยังมีมหาวิทยาลัยอีก
หลายแห่งที่ยังมีที่นั่งว่าง และรอเปิดรับ
นักเรียนอยู่ อีกทั้งในปีหน้าก็มีโอกาสที่
จะมาแอดมิสชันส์ได้อีก และฝากถึงผู้
ปกครองควรให้กำลังใจ อย่าซ้ำเติมลูก
และให้มองว่าลูกทำดีที่สุดแล้ว และในปี
นี้คณะที่มีอัตราการแข่งขันสูงที่สุด 5 อันดับ
แรก ส่วนใหญ่เป็นคณะศึกษาศาสตร์
และครุศาสตร์ ในสาขาวิชาภาษาไทย
เนื่องจากรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเรื่อง
การปฏิรูปการศึกษาและวิชาชีพครูจึงทำ
ให้เด็กมั่นใจว่าเรียนจบออกมาแล้วจะมี
งานทำแน่นอน"



